

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.20 อ่อนค่า รอบปัจจัยใหม่ จับตาตัวเลขส่งออกไทย-ถ้อยแถลงปช. BOJ

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 34.20 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 34.14 บาท/ดอลลาร์ โดยที่ตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา เนื่องจากเป็นช่วงใกล้วันหยุดเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีปริมาณธุรกรรมค่อนข้างที่จะเบาบาง

วันนี้ตลาดรอดูการประกาศตัวเลขส่งออกของไทยในเดือนพ.ย. 67 จากกระทรวงพาณิชย์ และรอฟังถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่มีผลต่อค่าเงินเยน

"บาทยังไม่ปัจจัยใหม่เข้ามา ช่วงใกล้วันหยุดจะมีธุรกรรมเบาบาง แคมี Flow เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย ก็ส่งผลให้ค่าเงินเปลี่ยนแปลงแล้ว" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.05 - 34.30 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 157.11 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 157.06 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0400 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0392 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท. อยู่ที่ระดับ 34.187 บาท/ดอลลาร์

-สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนพ.ย.

-กรม. ไฟเขียวกรอบการคลัง ระยะปานกลาง 2569-2572 ดันหนี้สาธารณะสูงสุด 69.3% ปริ้มเพดาน "คลัง" เน้นเร่งลดขาดดุลงบประมาณ เพิ่มพื้นที่การคลัง 4 หน่วยงานเศรษฐกิจประชุม 3 ม.ค.68 เคาะกรอบบงช 69 ตัดงบประมาณ 1.2 แสนล้านบาท โปะงบลงทุนฯ เผยนายกฯ สั่งการขั้นนี้อย่างชัดเจน รัฐวิสาหกิจ บมจ.เศรษฐกิจ

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา นิวยอร์กในวันอังคาร (24 ธ.ค.) หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันอังคาร (24 ธ.ค.) ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบางก่อนถึงวันหยุดในเทศกาลคริสต์มาส ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) รวมทั้งนโยบายภาษีศุลกากรของโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะเป็ปัจจัยบ่งชี้แนวโน้มราคาทองคำในปีหน้า

-ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัว 3.1% ในไตรมาส 4/2567

-อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับ 4.61% เมื่อคืนนี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. และเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์แข็งค่า

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้